

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
HUỲNH THỊ THU NĂM

- Họ và tên: **HUỲNH THỊ THU NĂM**
- Sinh ngày 20/7/1980
- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
- Thường trú: Ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi vinh dự và phấn khởi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 6, huyện Thủ Thừa. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó tại kỳ họp HĐND với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết lợi ích hợp pháp của cử tri. Trên cơ sở đó góp phần cùng các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra những quyết sách phù hợp tạo điều kiện cho Thủ Thừa phát triển nhanh và bền vững. Sau các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri nắm, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương.

Thứ hai, với vai trò Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, bản thân sẽ cùng với các lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận - đoàn thể tỉnh, đội ngũ viên chức trường không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ

vững vàng về chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý ở địa phương về phát triển hạ tầng đô thị, vấn đề vệ sinh môi trường, an sinh xã hội;... tích cực lãnh đạo cơ quan tuyên truyền xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh, nghĩa tình trong nhân dân.

Thứ ba, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà và của địa phương chúng ta./.